

ด่วนที่สุด

ที่ ลต (พบ) ๐๐๐๒/ว ๐๒๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๓๔๑
หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม
ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ของจังหวัดเพชรบุรี กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
สื่อมวลชน และตัวแทนสาขาพรรคการเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลต (พบ) ๐๐๐๒/ว ๐๐๕
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอความ
ร่วมมือท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเชิญชวนให้ส่วนราชการ พรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
แสดงความคิดเห็น ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอเรียนว่า เนื่องด้วยศาล
รัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เรื่อง พิจารณาที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการกำหนดจำนวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ มาตรา ๘๖ (๑) ที่กำหนดให้ใช้จำนวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง นั้น คำว่า
“ราษฎร” ไม่หมายความรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขต
เลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรียังคงมีจำนวน ๓ คน จำนวน ๓ เขตเลือกตั้ง